



ที่ มท ๐๒๐๕.๒/ ๑๐๖๐๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๕๐๔๘
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ในระบบ PM 1

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ ประเด็น คือ การจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้จังหวัดอุดรธานีดำเนินการตามข้อสั่งการฯ และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ insmoi0205.2@gmail.com ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อประมวลผล นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกราบเรียนนายกรัฐมนตรีนเพื่อโปรดทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. www.ins.moi.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ “ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ มท ๕๐๙๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๘๕ มท ๕๐๔๕๖



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 26 เม.ย. 2567
เลขรับ 19024
เวลา

ที่ นร ๐๔๐๕/ ๕๐๕๔

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขรับ 2171
วันที่ 26 เม.ย. 2567
เวลา 17.39 น.

เรื่อง สรุบบ้างสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุบบ้างสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในระบบ PM1

กลุ่มงานสับเปลี่ยนและ
ประสานการตรวจราชการ
เลขรับ 365
วันที่ 26 เม.ย. 2567
14-35

ด้วยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีข้อสั่งการในการตรวจราชการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีมีบัญชา ดังนี้

๑. มอบหมายกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดำเนินการตามข้อสั่งการแนบท้าย และรายงานผลความคืบหน้า

๒. นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ทราบ และให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ และรายงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

๓. ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดอุดรธานี ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ขอได้โปรดรายงานผลความคืบหน้ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๓๐ วัน ตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิชา หิรัญบุรณะ อุวรรณ)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๔๕๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๕๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@thaigov.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. การตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก การติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และการพบปะประชาชน ณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ตำบลผาจุก
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.	<u>การเร่งรัดความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด</u> - ให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกระบวนการสำรวจพื้นที่ ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม เพื่อให้กรมชลประทาน สามารถดำเนินโครงการได้ทันตามแผนงาน	ทส.
๒.	<u>การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์</u> - ให้ กค. กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการจัดตั้ง ด้านศุลกากรภูคูนในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรภูคูน อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งเร่งผลักดันพิธีสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตรไปยัง สาธารณรัฐประชาชนจีนให้แล้วเสร็จด้วย	กค. / กษ.

๒. การตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<u>การพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของประชาชนตามแนวทาง ยกระดับคุณค่าผู้ประกอบการ Local Soft Power สู่ระดับนานาชาติ</u> - ให้ กค. (ททท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางส่งเสริม การท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีเป้าหมายนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง ๑.๕ ล้านคน ต่อปี และ ให้ ททท. พิจารณาจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์	กค. (ททท.)

๓. การตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดอุดรดิตถ์ ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองน้ำปาด จังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.	<p><u>การจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน</u></p> <p>- ให้ พม. มท. ทส. สคทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทางการออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนซึ่งอาศัยอยู่นอกพื้นที่เขตนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน เพื่อให้สามารถดำเนินการออกเอกสารสิทธิได้อย่างรวดเร็วภายหลัง ร่าง พ.ร.ฎ. จัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอท่าปลาและอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มีการประกาศใช้</p>	พม. / มท. / ทส. / สคทช.
๒.	<p><u>การส่งเสริมการทำสวนผลไม้ในที่ดินทำกินของชุมชนที่อยู่โดยรอบเขตป่าสงวน</u></p> <p>- ให้ กษ. ทส. สคทช. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการทำสวนผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ทูเรียน ควบคู่กับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวน เพื่อเพิ่มรายได้และพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่ป่าสงวน</p>	กษ. / ทส. / สคทช.

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดกฎหมายระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จัดทำโดย กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชานน จดรายงาน / ปวีณา ตรวจรายงาน